



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ที่ ๑๕๐๐ / ๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕ ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.	อธิการบดี
นายอัมพร พิณะสา	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤต ศรียะอาจ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แก้วพิลา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

พระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร.	ประธานกรรมการ
นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์	รองประธานกรรมการ
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข	รองประธานกรรมการ
พระครูอรุณปิยกิจ	กรรมการ
พระปลัดไมตรี ทนตกาโย	กรรมการ
พระครูปลัดสุนทรกมล มณีโชโต	กรรมการ
พระครูพิมลปัญญาอนุต, ดร.	กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญญาพโล, ดร.	กรรมการ
พระมหาอรุญ กนตจारी	กรรมการ

/ พระพงศ์ศักดิ์ ...

พระพงศ์ศักดิ์ ขิปปาภิญโญ, ดร.	กรรมการ
พระปลัดณรงค์เดช อธิมุตโต, ดร.	กรรมการ
พระปลัดสิทธิเดช สีลเตโช	กรรมการ
พระมหาสุรศักดิ์ สีลสวโร	กรรมการ
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม	กรรมการ
พระครูใบฎีการัชพล ปภสฺสโร	กรรมการ
พระธณภูมิ สมจิตโต	กรรมการ
นางสาวกาญจนา หลวงจอก	กรรมการ
นางกาญจนา พุดฉาย	กรรมการ
นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม	กรรมการ
นางอัจฉรา คหินทพงศ์	กรรมการ
นางชูศรี ศรีวงศ์กรกฎ	กรรมการ
นางวาริน จำรัส	กรรมการ
นางสาวกาญจนา หลวงจอก	กรรมการ
นางแสงแข มณีสุทิตา	กรรมการ
นางมะลิษา บรรณาภูมิ	กรรมการ
นางฐิติรัตน์ วลีษฐ์พลพงศ์	กรรมการ
นางชะบา อ่อนนาค	กรรมการ
นายแจ่ม ธาราวร	กรรมการ
นางวันทนา ธาราวร	กรรมการ
นายสมชาย พูลศรี	กรรมการ
นางสาวสมปอง ผิวผ่อง	กรรมการ
นางสาวซัชชนก มณีสุธรรม	กรรมการ
นายประเทือง เข้มเพชร	กรรมการ
นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์	กรรมการ
นางสมหมาย โยธากุล	กรรมการ
นางณัฐนิช เขียวพอ	กรรมการ
นายชัยสิทธิ์ คำภู	กรรมการ
นางอรุณวรรณ ไตรสรณพงศ์	กรรมการ
นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ	กรรมการ
นางสาววิสนีย์ นุราช	กรรมการ
นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ	กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน	กรรมการ
นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์	กรรมการ

นางสาววาสนา กรเกต	กรรมการ
นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี	กรรมการ
นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์	กรรมการ
นางสาวดวงฤดี ณะสาร	กรรมการ
นางสาวรุ่งอำพร บุญรอดดั่ง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หลวงเมือง ศรีสองเมือง	กรรมการ
นายภูวนัย ปรีศนา	กรรมการ
นางสาวปรีชญา คมพยัคฆ์	กรรมการ
นายณนนาท วิไลลักษณ์	กรรมการ
นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ	กรรมการ
นายกันตยศภัทร สีวงศ์ดี	กรรมการ
นายเกรียงไกร บุปผามาลา	กรรมการ
นายปัญญา นราพันธ์	กรรมการ
นายอดิศร ภูแผลงทอง	กรรมการ
นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน	กรรมการ
นายวรพงษ์ พรหมเสนา	กรรมการ
นายขวัญฤตระกูล บุทธิจักร	กรรมการและเลขานุการ
พระมหากฤษดา ขนตุยาภินนุโท	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพีระพล อ่อนลำเนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวราตรี รัตนโสภา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย